



NGÀY HỘI CÔNG DÂN TOÀN CẦU



Gì đây, cụm từ Công dân toàn cầu đã được ghi nhớ trong tâm trí những người trẻ nói riêng và xã hội nói chung, như là một biểu tượng về lối sống hiện đại, tích cực của người trẻ Việt hôm nay.

Chương trình truyền hình Công dân toàn Cầu trên VTV3 14 giờ chiều chủ nhật hàng tuần đã trải qua một năm phát sóng đầy ấn tượng. Đây một kênh thông tin của giới trẻ về các hoạt động vì cộng đồng; diễn đàn dành cho các cá nhân, tập thể, các tổ chức từ thiện và phi chính phủ cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu xã hội. Chương trình khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến trong giới trẻ, thổi bùng phong trào xã hội ở nhiều nơi, kết nối các nhóm hoạt động tình nguyện/từ thiện tới các nhà tài trợ. Đầu đó có một khẩu hiệu rằng, những người trẻ làm đổi thay thế giới, nghe có thể là điều gì đó quá lớn lao, nhưng đổi thay ấy có thể bắt đầu từ việc san sẻ những giọt máu của mình cho người khác, gây quỹ để các bệnh nhi có đủ bữa ăn hàng ngày, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, mang áo ấm đến

những vùng sâu lạnh giá...

Kỷ niệm một năm ngày Công dân toàn cầu ra đời, Ngày hội Công dân toàn cầu đã được tổ chức vào 24/10/2010 tại khuôn viên trường Hà Nội Academy. Đây là cuộc gặp gỡ lớn, kết nối các cá nhân, tập thể nổi bật trong hoạt động xã hội và giới thiệu những gương mặt người Việt trẻ tiêu biểu.

Từ 2 đến 5 giờ chiều, các nhóm tình nguyện đã có cuộc giao lưu với nhau cực kỳ sôi động. Họ mang đến ngày hội các sản phẩm do nhóm mình tổ chức làm ra để giới thiệu với nhau và với người xem nói chung. Xưởng khám trai Đánh thức niềm tin của những người khuyết tật đã mang đến nhiều sản phẩm khám trai tinh tế, từ những bức tranh tới những chiếc gương hay đồ trang trí bé xíu. Nhóm Handmade Việt trưng bày tranh, thiệp vẽ hoặc làm thủ công sống động. Họ cũng mang sỏi đến để tổ chức vẽ sỏi khiến gian hàng của mình thu hút được rất nhiều người tham gia. Ôn ào nhất phải kể đến nhóm Signin: những chàng trai cô gái các trường nghệ thuật thường biểu diễn trên đường phố gây quỹ làm từ thiện. Họ khuấy rộn ràng cả một góc hành lang bằng giọng ca khỏe khoắn, tiếng trống và đàn bập bùng. Đặc biệt về nghệ sỹ và bụi bặm của các chàng nhóm này còn khiến các nàng ở nhóm khác mắt long lanh. Bán được nhiều hàng nhất có lẽ là Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa của những người khuyết tật: những đồ trang trí dễ thương bắt mắt khiến người xem rất thích.

Ngoài gian trưng bày, các nhóm còn trình diễn trên sân khấu để giới thiệu về mình. Các bạn trẻ đã vỗ tay nhiệt liệt khi cô gái cao chưa đầy một mét của Trung tâm Quỳnh Hoa ca rộn ràng bài Ôi cuộc sống mền thương, và hòa giọng hát cùng anh Bầy ngỗng trên xe lăn của Xưởng khám trai Đánh thức niềm tin bài hát Đứa bé. Nhóm sinh viên Mỹ thuật tổ chức vẽ tranh tập thể trên sân khấu khiến các bạn trẻ phấn khích, ai cũng muốn giành bút để tô được một nét vào bức tranh chung. Đong đảo nhất và sôi nổi nhất



là nhóm sinh viên tình nguyện Nghệ An – Hà Tĩnh Trường Kinh tế quốc dân. Họ chiếu slide về nhóm trên nền nhạc sôi động và nhảy rất tung bồng. Sau đó thì cứ nhóm nào có nhạc là họ...xông vào nhảy. Sinh viên trường Thăng Long và nhóm HanoiKids tổ chức diễn kịch hài khiến khán giả cười no bụng.

Xuất hiện trong Công dân toàn cầu nhưng đây là lần đầu tiên các nhóm gặp nhau, và thật sự họ đã có một cuộc gặp chan hòa tình bạn.

Từ 5 đến 7 giờ tối, các bạn trẻ cùng tham dự đêm gala, cùng nhìn lại những gương mặt và những nhóm hoạt động tiêu biểu, cùng giao lưu, với đại diện các nhóm và lắng nghe những ý tưởng mới. Bài hát Công dân toàn cầu do nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương thể hiện trong chương trình đã lay động tâm hồn tất cả người nghe. Câu chuyện trèo tường trốn bố mẹ đi làm tình nguyện (chứ không phải đi gặp người yêu) của Tuấn Tú khiến khán giả cười ồ. Rồi câu chuyện của Thu Uyên đại diện Việt Nam duy nhất tham gia Hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu 2009; câu chuyện đi du lịch bụi vòng quanh thế giới của Hiền Chíp; câu chuyện của Thu Hương, bị khiếm thị nhưng đã tốt nghiệp thủ khoa tiếng Anh và hiện đang làm phiên dịch cho một tổ chức nước ngoài; màn trình diễn thời trang giấy của các nhà thiết kế trẻ đã

nhận được sự chia sẻ nồng nhiệt của khán giả.

Trong chương trình không thể không kể đến sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Ngọc Hân đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi tham gia vẽ tranh với các bệnh nhi ung thư Bệnh viện K Tam Hiệp vào ngày 16/10. Nhân dịp này, Ngọc Hân đã trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Bữa ăn nhân ái mà Công dân toàn cầu xây dựng hỗ trợ các bệnh nhi ung thư.

Cuối cùng, như một sự ghi nhận, Công dân toàn cầu đã trao kỷ niệm chương và quà cho 4 cá nhân và bốn nhóm tiêu biểu, đó là Hà Chương, Thu Uyên, Thu Hương, Vũ Trường An, nhóm Tim Ấm, C4E, Thiệp Nhân Ái, Chắp cánh ước mơ.

Ngày hội Công dân toàn cầu là một cuộc gặp gỡ lớn. Ngày hội góp phần đem đến cho xã hội hình ảnh về những công dân trẻ năng động, hiện đại, hội nhập với toàn cầu và mang trong mình tấm lòng nhân ái, biết sống vì cộng đồng; kích thích những người trẻ nỗ lực phát triển toàn diện bản thân để trở thành một công dân toàn cầu thực sự; khơi gợi trong xã hội nói chung cảm hứng hành động vì cộng đồng.

QUẾ ANH